



Toàn ban Việt ngữ của đài FMgenki kính chào quý thính giả

Chương trình phát thanh hằng tuần được thực hiện qua các giọng đọc là

*Nguyễn Việt và Naga-Shima*

Những ngày qua, trong đêm hè yên tĩnh vắng lặng, hẳn mọi người có đôi lúc nghe văng vẳng đâu đây tiếng phong linh hay tiếng gáy của chú dế mèn vang lên. Tai Nhật Bản, tiếng côn trùng vang lên trong đêm hè, - là báo hiệu cho mùa thu đến. Còn gì tuyệt diệu hơn khi trong yên tĩnh, bỗng vang lên tiếng gáy gọi của côn trùng. Nhớ lắng nghe cho lòng yên tĩnh.



☆Mở đầu chương trình là nội dung thông báo về việc an toàn vận chuyển trong mùa thu.

Từ ngày 21 đến 30 tháng 9 là khoảng thời gian của cả nước chuyển vận an toàn trong mùa thu. Vào mùa thu, mặt trời đi ngủ sớm, vì vậy khiến cho nhiều tai nạn xảy ra. Nên luôn để ý cẩn thận, đề phòng tai nạn giao thông như: khi lên xe hơi hay xe đạp nhớ bật đèn ngay; riêng người đi bộ khi mang túi đeo lưng hay áo khoác ngoài nhớ kèm hay dán thêm chất dạ quang.



Thêm vào đó thì một khi tai nạn xảy ra, do người khác gây ra – nguyên nhân không do mình gây nên ; tất đều có thể sử dụng bảo hiểm quốc dân.

Ngoài ra, không may tai nạn giao thông xảy đến, như khi một người nào bị thương thì khi đến bệnh viện báo không tự mình mà do người khác gây ra. Người gây tai nạn phải gánh chịu trả chi phí trị liệu.

Nên khi lái xe hay đi ra ngoài nhớ chú ý đến an toàn giao thông.

☆ Tiếp theo là nội dung thông tin về việc tuyển mộ thiện nguyện viên cho <sup>せかい</sup> 世界  
<sup>いさんひめじじょう</sup> 遺産姫路城 マラソン 2022

Đại hội chạy đua trường lực – hay Marathon 「<sup>せかい いさんひめじじょう</sup>世界遺産姫路城 マラソン 2022」 sẽ được triển khai vào ngày 27 tháng 12. Chính vì vậy, để vận hành cần đến nhiều thiện nguyện viên trợ giúp. Sinh hoạt trong thời gian từ thứ sáu ngày 25 đến chủ nhật ngày 27.

Thiện nguyện viên muốn tham gia vào 「<sup>せかい いさんひめじじょう</sup>世界遺産姫路城 マラソン 2022」 - có thể gửi đơn đến nơi nhận qua đường bưu điện hay qua fax; số Fax: 079- 221- 2419. Ngoài ra, thiện nguyện viên có thể ghi danh tại Home-page của volunteer center. Tuyển mộ viên được thâu nhận cho đến khi đầy đủ số người thì khóa sổ.



Cần biết thêm chi tiết, vui lòng liên lạc với Home-page của volunteer center. Có điều cần hỏi, liên lạc với <sup>ひめじじょう</sup> 姫路城 <sup>うんえいしつ</sup> マラソン運営室 hay qua Tel: 079- 221- 2862.

☆ Thông báo về việc phát hành tạp chí 「VIVA!ひめじ」 dành cho người ngoại quốc  
<sup>ひめじ しぶん か こくさいこうりゅうざいだん</sup> 姫路市文化国際交流財団 thông báo cho biết, có 4 số báo “VIVA!ひめじ” nhằm thông tin sinh hoạt đời sống người ngoại quốc. Số báo mới phát hành sau cùng là vào ngày 20 tháng 9 là số 78.

Số báo 78, ngoài thông tin vào tháng 9 bắt đầu khai trương <sup>せんひめ</sup> アクリエひめじ, 千姫, và để nhận mùa thu chung quanh nhớ theo con đường chuyển bạc và thông tin vui vào mùa thu này để đi vui chơi cùng sự hiểu thêm về của nhiều món ăn trông giống nhau nhưng thật sự tên hoàn toàn khác nhau.

VIVA!ひめじ được phân phát miễn phí tại các <sup>ひめじ しぶん か</sup> イーグレひめじ, tòa thị chính thành phố Himeji, chi nhánh tòa thị chính. Nếu có yêu cầu sẽ được gửi đến tận nhà. Ngoài ra, có thể vào Home-page của <sup>ひめじ しぶん か</sup> 姫路市文化 <sup>こくさいこうりゅうざいだん</sup> 国際交流財団 để xem số VIVA!ひめじ mới nhất và số báo cũ trong 3 năm liền. Biết thêm chi tiết liên lạc thẳng với <sup>ひめじ しぶん か</sup> 姫路市文化 <sup>こくさいこうりゅうざいだん</sup> 国際交流財団. Hay qua Tel: 079-282-8950



**Chương trình phát thanh hàng tuần đến đây là chấm dứt**